

# VPIM 2024 - giải chạy có đồng nhiếp ảnh gia nhất từ trước tới nay

21:16 02/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Giải chạy Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank (VPIM 2024) sự kiện thể thao kết hợp âm nhạc đỉnh cao sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/10, dự kiến thu hút 11.000 vận động viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.**

Một điểm đặc biệt của VPIM 2024 là giải chạy quy tụ số lượng nhiếp ảnh gia tham gia tác nghiệp đồng nhất từ trước tới nay với 100 tay máy nhằm lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc của runner.

VPIM 2024 là giải chạy marathon kết hợp với âm nhạc đỉnh cao mà VPBank tiếp tục mang tới cho các vận động viên (VĐV) trong tháng 10 thời điểm mùa thu đẹp nhất của Hà Nội. Đây cũng là sự kiện thể thao quốc tế thường niên chính thức của thành phố Hà Nội và cũng là hoạt động thể thao trọng điểm, truyền thống nhằm thiết thực kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức. Đặc biệt, ở mùa giải năm nay, VPIM 2024 còn là sự kiện mở màn cho lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 với chủ đề “giao lộ sáng tạo”. Sự kiện này cũng nhằm mục đích thúc đẩy du lịch, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.

# HANOI VIBES



*VPIM 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào 13/10 thấm đẫm tinh thần Hanoi Vibes.*

Được tổ chức chính thức vào ngày 13/10 với 11.000 VĐV đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, VPIM 2024 có 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km, xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một địa danh văn hóa du lịch nổi tiếng tại phố đi bộ hồ Gươm và kết thúc tại phố đi bộ Thiên Quang - cổng công viên Thống Nhất.



*Các runner sẽ xuyên qua nhiều công trình di sản lịch sử tiêu biểu của Hà Nội.*

Các VĐV sẽ trải nghiệm cung đường chạy với lộ trình giao thoa cùng “Giao lộ sáng tạo” trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 được hình thành dọc theo 7 công trình di sản lịch sử tiêu biểu của Hà Nội. Theo Ban tổ chức (BTC), khu vực chính diễn ra lễ hội là quảng trường Cách mạng tháng Tám, kết nối trục Bắc-Nam (phố Lý Thái Tổ-Lê Thánh Tông) và trục Đông-Tây (dốc Bác Cổ-phố Tràng Tiền)... Các runner sẽ xuyên qua những góc phố cổ kính của 36 phố phường, trải nghiệm “giao lộ sáng tạo” với những công trình di sản lịch sử tiêu biểu của Hà Nội như Cung thiếu nhi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bắc Bộ Phủ, tuyến phố Tràng Tiền, vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Con Cóc...





*Cosplay là một trong những điểm nhấn sáng tạo của giải chạy VPIM.*

Xuyên suốt cung đường chạy, xen kẽ các trạm nghỉ tiếp sức về thể lực, y tế là những trạm tiếp sức về tinh thần. BTC sẽ lắp đặt các trạm tiếp sức âm nhạc, trạm cổ vũ sáng tạo với nhiều tiết mục sôi động cùng các ca sĩ nổi tiếng để tiếp thêm động lực cho các VĐV.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm truyền thông và tiếp thị VPBank cho biết: “VPIM 2024 là một sáng kiến mới mẻ và tuyệt vời khi tinh thần thể thao thăng hoa cùng nghệ thuật. Tiếp tục thấm đẫm tinh thần Hà Nội Vibes, gắn liền với các giá trị sáng tạo và những dấu ấn tinh hoa, VPIM 2024 sẽ là khởi đầu bùng nổ cho lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội vào tháng 11 tới. Chúng tôi hi vọng, giải chạy sẽ mang đến nguồn cảm hứng cho sáng tạo xã hội cũng như khẳng định vị thế Hà Nội là “nhạc trưởng sáng tạo” của Việt Nam.”



*Đêm nhạc đỉnh cao sẽ chính thức khai mạc giải chạy VPIM 2024 vào tối 11/10.*

Bên cạnh việc tiếp sức tinh thần, BTC giải chạy VPIM cũng tập trung mọi nguồn lực để mang đến cho Hà Nội nói riêng và cộng đồng chạy bộ nói chung một giải chạy uy tín, một sân chơi đẳng cấp, nơi các runner sẽ được trải nghiệm những công nghệ hàng đầu, nhận được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ đường chạy chuyên nghiệp, tận tình nhất.

Toàn bộ đường chạy VPIM được đo đạc, xây dựng phương án ánh sáng, an ninh, y tế chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS). Bộ vật phẩm (racekit) dành cho VĐV của VPIM 2024 tiếp tục là bộ racekit “thịnh vượng” với 18 vật phẩm, trị giá tương đương hơn 18 triệu đồng với sự có mặt của các thương hiệu lớn như áo chạy Anta Sport Vietnam, bảo hiểm AIA, nước uống TH true water, Revive, voucher di chuyển của Be... mỗi VĐV tham gia chạy sẽ được bảo hiểm OPES đồng hành; các trạm y tế được hỗ trợ bởi y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Hồng Ngọc...





*Áo đấu có trọng lượng siêu nhẹ với công nghệ tiên tiến A-DRY FAST, giúp áo khô nhanh, phù hợp cho vận động mạnh dưới thời tiết nhiệt đới.*

Theo ban tổ chức, VPIM 2024 sở hữu hệ thống giải thưởng với 122 giải có tổng trị giá lên đến hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, giải thưởng tiền mặt lên tới gần 800 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hiện vật giá trị, được xem là một trong những giải chạy có giải thưởng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay.

Một điểm đặc biệt của VPIM 2024, đó là giải chạy quy tụ số lượng nhiếp ảnh gia tham gia tác nghiệp đồng nhất từ trước tới nay. Với mục tiêu lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc của các VĐV, BTC đã huy động khoảng 100 nhiếp ảnh gia để phục vụ cho giải. Không chỉ được tuyển chọn kỹ lưỡng về tay nghề, mà trong đó còn có nhiều nhiếp ảnh gia là VĐV phong trào có thành tích tốt của các giải chạy trong nước. Đội đặc nhiệm này sẽ có mặt trên toàn đường chạy, tập trung tại một số điểm cố định, vạch xuất phát, vạch đích. Với nhiều năm kinh nghiệm tác chiến, họ sẽ theo sát runner để ghi lại những nỗ lực và thành tích của VĐV. Toàn bộ ảnh của giải sẽ được BTC lưu trữ trên thư viện ảnh online, VĐV chỉ cần nhập số bib chạy để tìm ảnh của mình.





*VPIM 2024 sẽ quy tụ tới 100 nhiếp ảnh gia nhằm lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc của VĐV.*

Như chiến lược VPBank đã công bố, VPIM là một giải chạy phi lợi nhuận. Tất cả doanh thu từ giải chạy sẽ được đầu tư cho chất lượng giải đấu, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các runner và đóng góp các hoạt động thiện nguyện xã hội, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi VĐV đăng ký tham gia giải chạy, VPBank sẽ trích số tiền tương đương 30.000 đồng đóng góp vào hoạt động của chuỗi chương trình “Cặp lá yêu thương, em vui tới trường” do VPBank phối hợp cùng VTV thực hiện. Dự kiến, thông qua giải chạy năm nay, VPBank sẽ tiếp tục đóng góp 330 triệu đồng cho quỹ Tấm lòng Việt để triển khai chương trình Cặp lá yêu thương.

## Về Giải chạy Mastercard Kids Run:

Nằm trong khuôn khổ VPBank Hanoi International Marathon 2024, đường đua Mastercard Kids Run được VPBank và Mastercard phối hợp tổ chức sẽ diễn ra ở phố đi bộ hồ Gươm sáng 12/10 hứa hẹn sẽ mang lại một hoạt động thể thao hữu ích cho các runner nhí, nơi các em được thỏa sức vận động, chinh phục những thách thức mới của bản thân. Giải chạy khởi động sáng kiến "Xây hy vọng, dựng tương lai" nhằm gây quỹ xây dựng trường học, bếp ăn, cung cấp đồ dùng học tập và thực phẩm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa Việt Nam. Qua dự án, Mastercard, VPBank và các chủ thẻ VPBank Mastercard sẽ chung tay đóng góp cho chương trình "Cặp lá yêu thương" thông qua quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

## Về Giải VPBank Hanoi International Marathon - VPIM

Giải chạy VPIM 2024 do VPBank phối hợp cùng LynkID và VnExpress Marathon tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 13/10/2024 với 4 cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km.

Địa điểm: Khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm & một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.

Fanpage: [fb.com/VPBankInternationalMarathon](https://fb.com/VPBankInternationalMarathon)

Website: <https://vpbankmarathon.com>

Hotline: 19003258

Email: [support@vpbankmarathon.com](mailto:support@vpbankmarathon.com)

Các nhà tài trợ đồng hành cùng giải chạy: Nhà tài trợ kim cương ANTA Việt Nam; nhà tài trợ bạc AIA; nhà tài trợ đồng: Yody, Venesa, VPBankS; và các nhà tài trợ đồng hành: Cake by VPBank, TH True water, nước điện giải Revive, bảo hiểm số Opes, Bệnh viện Hồng Ngọc, nền tảng đa dịch vụ Be, thương hiệu bánh kẹo Richy, dược phẩm Hisamitsu và các nhà tài trợ đồng hành khác.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/vpim-2024-%E2%80%93-giai-chay-co-dong-nhiep-anh-gia-nhat-tu-truoc-toi-nay>